



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมันเภา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓
โรงพยาบาลมหาสารคาม และจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.mkh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๐ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มงานรังสีการแพทย์
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นางสาวณัฐกานต์ ศิริบัติ
๐๐๒	นางสาวธันยพร ทะลาสี

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นางสาวศรัญญา ศรีอ่อน
๐๐๒	นางสาววิไลภรณ์ อันตราศรี
๐๐๓	นางสาววิภาดา การะวิโก
๐๐๔	นายธีรภัทร์ สิทธิเสนา
๐๐๕	นางสาวผกาพรรณ สำนวนรัมย์
๐๐๖	นางสาวพรรณนิภา เกตุแสง